



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑ ๑๗๕

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนางานวิชาการ/ทุกคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขต

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๔๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการรับนักศึกษา/นักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และ ๕ ปี และหลักสูตร ๔ ปีเทียบเข้าเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งบัดนี้การสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จำนวน ๒ รอบ สำนักบริหารและพัฒนางานวิชาการได้สรุปผลการรับสมัครนักศึกษา และจำนวนผู้ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาการรับนักศึกษาประเภททดลองเรียน หรือรับตรงรอบ ๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาที่ได้รับโควตาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สละสิทธิมากถึงร้อยละ ๕๐ ดังนั้น ควรพิจารณาแนวทางอื่น ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษารับเข้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือจากทุกคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขต เข้าร่วมการเพิ่มช่องทางการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ล่วงหน้า) และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๒. การกำหนดสัดส่วนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านมหาวิทยาลัย เครือข่ายทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สำนักบริหารฯ จัดทำแบบฟอร์มและส่งให้คณะ วิทยาลัย และวิทยาเขต พิจารณากำหนดสัดส่วนที่เหมาะสม และจัดส่งให้สำนักบริหารฯ เพื่อรวบรวมและสรุปผลต่อไป

๓. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พิจารณาแผนรองรับจำนวน  
นักศึกษาที่จะเข้าพักในหอพักนักศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ